

๕

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
 เลขรับ 13244
 วันที่ 22 ธ.ค 2564
 เวลา.....

อำนวยการ นิเทศ
 บุคคล แผน
 การเงิน ศสน.
 อื่นๆ ICT
 วัฒนธรรม



ที่ ศธ ๐๔๑๕๑/๓๖๖๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
 ถ.เอกชัย อ.เมืองสมุทรสงคราม สส ๗๕๐๐๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกเขต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ ชุด
- ๒. แบบคำร้องขอย้าย จำนวน ๑ ชุด
- ๓. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายละเอียดตัวชี้วัดฯ) จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างหลังการย้าย จำนวน ๒ อัตรา และโดยอนุมัติ กศจ.สมุทรสงคราม ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ อัตราตั้งรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ในกรณี หากมีผู้ประสงค์ขอย้ายให้จัดส่งคำร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ในวัน และเวลาราชการตามรายการ ดังนี้

- ๑. คำร้องขอย้ายพร้อมสำเนา ก.พ.๗ ฉบับปัจจุบัน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ จำนวน ๑ ชุด
- ๒. เอกสารตามรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายฯ แบบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ดังนี้
 - ๒.๑ องค์ประกอบที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา องค์ประกอบที่ ๔ วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการศึกษา และองค์ประกอบที่ ๕ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๕ เล่ม
 - ๒.๒ เอกสารประกอบการประเมินศักยภาพผู้ขอย้ายตามองค์ประกอบการพิจารณา องค์ประกอบที่ ๑ (ตัวชี้วัด ๑.๑ และ ๑.๒) องค์ประกอบที่ ๒ องค์ประกอบที่ ๓ และองค์ประกอบที่ ๖ โดยจัดเรียงเอกสารตามลำดับองค์ประกอบ/ติดสลิปในแต่ละองค์ประกอบและรายละเอียดตัวชี้วัด/จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน ๕ เล่ม
 - ๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด
 - ๔. รายงานการประชุม กศจ. ซึ่งมีมติอนุมัติให้ส่งคำร้องขอย้าย จำนวน ๑ ชุด

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ขอเรียนว่า เป็นหน้าที่ของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายทุกรายที่ต้องตรวจสอบและจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาการย้ายให้ครบถ้วนทุกองค์ประกอบและรายละเอียดตัวชี้วัดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าว และเมื่อได้ยื่นคำร้องขอย้ายแล้ว จะไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมข้อมูลเอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณาการย้าย (หลังวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดประกาศตำแหน่งว่าง (เพิ่มเติม) ได้ที่ www.skm.go.th อีกช่องทางหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ ลาวัญย์วิสุทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. ๐ ๓๔๗๑ ๑๒๖๓

โทรสาร ๐ ๓๔๗๑ ๕๗๙๐



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
เรื่อง ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
กำหนดข้อ ๗.๑.๕ กรณีตำแหน่งว่างที่เกิดขึ้นภายหลัง (เช่น ลาออก เปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายไปต่างจังหวัด
ย้ายกรณีอื่น ฯลฯ) เมื่อการย้ายตามข้อ ๗.๑.๓ เสร็จสิ้นแล้ว ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ
กำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างตามข้อ ง. แล้วให้ประกาศตำแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน โดยวิธี
ประกาศ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งประกาศทางเว็บไซต์ของ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ประกอบกับ
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดขนาดสถานศึกษา และรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนน
ในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
เพื่อดำเนินการแล้ว นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยอนุมัติ กศจ.สมุทรสงคราม
ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง
(เพิ่มเติม) จำนวน ๒ อัตรา ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อแจ้งให้ผู้ประสงค์
ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างดังกล่าว และผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปี
ไว้เดิม (ระหว่างวันที่ ๑- ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔) แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่น
ความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาดังกล่าวได้ รวมทั้งผู้ที่มีได้ยื่นคำร้องขอย้ายไว้เดิม
หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ก็ให้
ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีทีประกาศให้ยื่นคำร้อง
ขอย้ายประจำปีนั้น แต่มิได้ยื่นคำร้องขอย้ายไว้หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่มี
ตำแหน่งว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ก็ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ โดยเอกสารและหลักฐานที่ใช้
ประกอบการพิจารณาย้ายให้นับถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคมเช่นเดียวกัน และให้ใช้แบบคำร้องขอย้ายตามที่ ก.ค.ศ.
กำหนด ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ในวัน และเวลาราชการ หากพ้นกำหนด
ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้ายตามประกาศนี้ และหากคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมใดไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ย้าย
คำร้องขอย้ายเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นอันยกเลิก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประเสริฐ ถาวงษ์วิสุทธิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (ประกาศรับย้ายเพิ่มเติม)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
(แนบท้ายประกาศ สพป.สมุทรสงคราม ประกาศลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔)

ที่	ตำแหน่ง	โรงเรียน	อำเภอ	ตำแหน่งเลขที่	จำนวน นร. (๒๕ มิ.ย.๖๔)	การจัด การศึกษา	ขนาด โรงเรียน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา							
๑	ผู้อำนวยการโรงเรียน	วัดเขายี่สาร	อัมพวา	๑๕๓๙	๗๒	ประถมศึกษา	เล็ก
๒	ผู้อำนวยการโรงเรียน	วัดปากกลัด	อัมพวา	๑๐๐๘	๑๑๗	ประถมศึกษา	เล็ก

หมายเหตุ ลำดับที่ ๑ รร.วัดเขายี่สาร ได้รับจัดสรรคืนเกษียณ ปี 64 - เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
ลำดับที่ ๒ รร.วัดปากกลัด - ตัดโอนตำแหน่งมาจาก รร.วัดตะโหนดทราย